



นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. การน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

● **การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร** กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการการใน ๒ ส่วนสำคัญ คือ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งการรับรองและให้บริการประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบ ดังนี้ ๑) จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ซุ้มที่ ๑ บริเวณสะพานมัสวานรังสรรค์ ซุ้มที่ ๒ บริเวณแยก จ.ป.ร ๒) การติดตั้งไฟส่องสว่างและเครื่องเสียง ๓) การจัดสถานที่รับรองและให้บริการประชาชน โดยให้บริการอาหาร น้ำดื่ม ที่พักคอย หน่วยแพทย์พยาบาล การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ภายในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ และ ๔) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการประจำซุ้ม

๒. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ

● **รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award - PMCA)** ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑) ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ คือ นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๒) รางวัล “คุณากร” จำนวน ๒ คน ๓) รางวัล “ครูยิ่งคุณ” จำนวน ๑๗ คน และ ๔) รางวัล “ครูขวัญศิษย์” จำนวน ๑๓๖ รางวัล เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ๑๑ ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

● ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน มีการดำเนินงานใน ๒ ส่วน คือ ๑) จัดทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ



รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๔
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
กระทรวงศึกษาธิการ

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ ๒) แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด จะปรับปรุงหนังสือเรียนในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนเนื้อหา ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ที่ต้องเขียนใหม่เพิ่มเติม เช่น เรื่องพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี คำที่ใช้เรียกพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ต้อง เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น